



ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ฉบับที่ 1138/2567)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนและสังคม (Research Utilization for SDGs) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1

ตามแผนยุทธศาสตร์และการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2567 – 2570 และนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได้รับมอบให้ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย (Research Transformation) และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม เพื่อร่วมกันมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) เพื่อให้เกิดโครงการวิจัยที่ทำงานวิจัยในมิติสังคม ในการจัดทำข้อเสนอนโยบาย กลไก และมาตรการสนับสนุน เช่น การจัดความยากจนอย่างตรงจุด ข้อเสนอแนะเรื่อง Lifelong Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต รายงานการศึกษาการใช้ศักยภาพการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ และการยกระดับการเรียนรู้ของเยาวชนนอกระบบการศึกษา รวมถึง BCG Economy Model เป็นต้น ให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มจำนวนนักวิจัยและโอกาสของนักวิจัยให้ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการข้ามศาสตร์และสาขาวิชา จึงได้กำหนดกรอบการดำเนินแนวทางการสนับสนุนและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนและสังคม (Research Utilization for SDGs) ภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาระดับโลก

อาศัยอำนาจตามความมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 5637/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การมอบหมายอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนและสังคม (Research Utilization for SDGs) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1 จำนวน 6 โครงการ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

(ศาสตราจารย์มนตรีชัย ดวงจินดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีแนบท้ายประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1438/2567)

ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2567

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนและสังคม
(Research Utilization for SDGs) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อหัวหน้าโครงการ	ส่วนงาน
1	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอาหาร (มันเทศ ผักสลัด) ในระดับชุมชนจังหวัดขอนแก่น	รศ.กิริยา สังข์ทองวิเศษ	คณะเกษตรศาสตร์
2	การส่งเสริมการผลิตข้าวเหนียว มข 60 เชียงพาณิชย์และเพื่อความมั่นคงทางด้านเมล็ดพันธุ์	ผศ.ดร.จิรวัดน์ สนิทชน	คณะเกษตรศาสตร์
3	การศึกษาและการจัดการวัสดุท้องถิ่นเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	ผศ.ดร.ชาม จาตุรงค์กุล	คณะศิลปกรรมศาสตร์
4	Volume me application	นางสาวพิมพ์ธวัล วชิโรดม	คณะแพทยศาสตร์
5	ผลกระทบของเกษตรพันธะสัญญาต่อสภาพทางเศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชนในเขตชุมชนอำเภอเมือง และอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ผศ.บดี ปุຍายนันท	คณะสหวิทยาการ
6	ผลกระทบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ จากการแข่งขันสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1	รศ.ธเนศ วัฒนกุล	คณะสหวิทยาการ